



ประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามประกาศสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ <https://forms.gle/๔ieMjpwq๔๑PAuojps> นั้น

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ดังนี้

ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เลขที่สมัคร	ชื่อ - สกุล
๐๑	นางสาว กาญจนา วาดเขียน
๐๒	นางสาว กมลวรรณ พรหมเอี่ยม
๐๓	นาย ปองพล พุกจินดา
๐๔	นาย ประมินทร์ พรหมบุญชู
๐๕	นางสาว อรอมล มูลรังษี
๐๖	นางสาว มั่นสนันท์ เมืองซื่อ
๐๘	นาย ประเสริฐ ขำมี
๐๙	นางสาว ปรียานุช ชื่นสิน
๑๑	นาย รุ่งโรจน์ ศุภสิน
๑๒	นางสาว ลัดดาววัลย์ อินทพงษ์
๑๓	นาย นฤพล อ่อนศรี
๑๔	นางสาว ญัฐกมล จิตประสงค์
๑๕	นางสาว เจนจิรา เสือบุญมี
๑๖	นางสาว กิตติยา นรรัตน์
๑๗	นางสาว ปราชญ์ปริญญ์ นุชบุญ
๑๘	นางสาว สุภาพร ครุทหุ่่น

/ข) กำหนดวัน...

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้มีรายชื่อตามข้อ ก) เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ เพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก เข้ารับการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามข้อปฏิบัติการสอบออนไลน์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทดสอบสมรรถนะ	คะแนนเต็ม	วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ
<p>➤ <u>การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ</u> ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ผ่านระบบออนไลน์ Google Form จำนวน ๗๐ ข้อ ใช้เวลาในการประเมิน ๖๐ นาที และเข้ารับการประเมินโดยใช้โปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีเนื้อหา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ความรู้ทั่วไป- ระบบราชการ- การจัดทำหนังสือราชการ- การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน- การขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์- งานคณะอนุการบริหารกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.ส่วนจังหวัดตาก)- งานอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	๗๐	ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ โปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และสถานที่ตั้งของผู้สมัครแต่ละราย
<p>➤ <u>การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ</u> ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีเนื้อหา ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ประเมินพฤติกรรม คุณลักษณะต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ ความรอบรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ฯลฯ	๓๐	ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ โปรแกรมระบบ Zoom Cloud Meeting สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และสถานที่ตั้งของผู้สมัครแต่ละราย

ค) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีสอบข้อเขียน (ปรนัย) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑) ก่อนการสอบให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวน์โหลด Application

Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาการสอบ หากระหว่างการทำข้อสอบเกิดข้อผิดพลาดด้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับผิดชอบ

๒) ผู้สมัครจะต้องเข้าร่วมกลุ่มไลน์ “ผู้สมัครสอบจ้างเหมาฯ สนง.กษ.ตาก ตุลาคม ๒๕๖๔” เพื่อรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ตาม QR-Code นี้



๓) ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามห้วงเวลา ดังนี้

เวลา	ข้อควรปฏิบัติ
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๘.๔๕ น.	ผู้สมัครจะต้องเข้าระบบ Zoom Cloud Meeting และ ลงชื่อผู้เข้าใช้ด้วย “เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล” Meeting ID : ๙๖๑ ๗๒๑๘ ๖๒๘๒ Passcode : ๒๔๘๐๔๓
เวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๑๐ น.	ผู้สมัครแสดงตน โดยเปิดกล้องเปิดเสียง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนในการสอบ เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบเช็ครายชื่อผู้สมัครที่เข้ารับการประเมิน
เวลา ๐๙.๑๐ - ๐๙.๒๕ น.	คณะกรรมการคุมสอบชี้แจงขั้นตอน และข้อปฏิบัติในการสอบ
เวลา ๐๙.๒๕ น.	ผู้สมัครจะได้รับ Link (URL) ที่สำนักงานฯ ได้จัดส่งทางกลุ่มไลน์ “ผู้สมัครสอบจ้างเหมาฯ สนง.กษ.ตาก ตุลาคม ๒๕๖๔” เพื่อจัดทำข้อสอบ
เวลา ๐๙.๓๐ น.	ผู้สมัครเริ่มจัดทำข้อสอบหากผู้สมัครไม่เข้าห้องสอบภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ และห้ามผู้เข้าสอบ Log out ออกจากระบบโดยเด็ดขาดจนกว่าจะหมดเวลาการทำข้อสอบ
เวลา ๐๙.๔๕ น.	ห้ามผู้สมัครที่ยังไม่ได้เข้าระบบเข้าระบบเพื่อทำการประเมิน
เวลา ๑๐.๑๕ น.	ขานเวลาครั้งที่ ๑ (เหลือเวลา ๑๕ นาที)
เวลา ๑๐.๒๕ น.	ขานเวลาครั้งที่ ๒ (เหลือเวลา ๕ นาที)
เวลา ๑๐.๓๐ น.	ขานเวลาครั้งที่ ๓ (สิ้นสุดเวลาสอบ) ผู้สมัครส่งคำตอบทาง google form

๕) ผู้สมัครเริ่มทำข้อสอบ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. (ข้อสอบ จำนวน ๗๐ ข้อ ใช้เวลาในการทำข้อสอบ ๖๐ นาที) เมื่อถึงเวลาเริ่มทำข้อสอบห้ามผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งจนกว่าจะหมดเวลาการสอบ หากผู้เข้าสอบลุกจากที่นั่งหรือหายไปจากหน้าจอควบคุมการสอบก่อนหมดเวลาสอบ คณะกรรมการคุมสอบ อาจพิจารณาเป็นการทุจริตการสอบ

๕) คณะกรรมการคุมสอบ แจ้งเตือนเวลาในการสอบ ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมื่อเหลือ เวลาสอบ ๑๕ นาที ครั้งที่สองเมื่อเหลือเวลาสอบ ๕ นาที และครั้งสุดท้ายเมื่อหมดเวลาสอบ และจะทำการปิดระบบทันที (ตามเวลาดานาฬิกา)

๖) ระหว่างเวลาการทำข้อสอบให้ผู้เข้าสอบอยู่ในห้องสอบเพียงลำพังเท่านั้น โดยให้เปิดกล้องและเปิดเสียง เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบมองเห็นบรรยากาศและได้ยินเสียงภายในห้องสอบ ห้ามใช้ อุปกรณ์สื่อสารใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามใช้ Virtual Background ในทุกกรณี ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบจะตรวจสอบผ่านทางกล้องตลอดเวลา และหากเจอเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าสอบไปในทางทุจริต คณะกรรมการคุมสอบ อาจจะยกเลิกการสอบของผู้เข้าสอบรายนั้น

๗) ห้ามผู้สมัครกระทำหรือมีพฤติกรรมเป็นการทุจริตในการสอบ โดยให้ผู้อื่นเข้าสอบแทนตน พุด หรือติดต่อกับบุคคลอื่น ค้นหาคำตอบจากแหล่งอื่นทุกประเภท หรือยอมให้ผู้อื่นดูคำตอบของตนผ่านทุกช่องทาง หรือทำสำเนาข้อสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งโดยเด็ดขาด

๘) ให้ผู้สมัครตรวจทานความถูกต้องของคำตอบให้เรียบร้อย ครบถ้วนทั้ง ๗๐ ข้อ ก่อนส่งคำตอบภายในระยะเวลาที่กำหนด หากส่งคำตอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้อีก

๙) ให้ผู้สมัครทุกคน แต่งกายสุภาพ และดำเนินการสอบด้วยความสงบเป็นระเบียบ

ง) **วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต**

๑) ก่อนการสอบให้ผู้เข้าสอบจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมสำหรับการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวน์โหลด Application Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาการสอบ หากระหว่างการทำข้อสอบเกิดข้อผิดพลาดด้านอุปกรณ์ต่างๆ เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องรับผิดชอบ

๒) การสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้ดำเนินการ ดังนี้

เวลา	ข้อควรปฏิบัติ
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น.	ผู้สมัครจะต้องเข้าระบบ Zoom Cloud Meeting และ ลงชื่อผู้เข้าใช้ด้วย "เลขที่ผู้สมัคร ชื่อ-สกุล" Meeting ID : ๙๖๑ ๗๒๑๘ ๖๒๘๒ Passcode : ๒๔๘๐๔๓
เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น.	ผู้สมัครแสดงตน โดยเปิดกล้องเปิดเสียง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวตนในการสอบ เพื่อให้คณะกรรมการคุมสอบเช็ครายชื่อผู้สมัครที่เข้ารับการประเมิน
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป	เข้าสอบสัมภาษณ์โดยเรียงลำดับตามเลขที่ผู้สมัคร ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์จะเข้าห้อง ZOOM ทีละ ๑ คน โดยรอการเรียกเข้าห้องสอบจากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ (ควรเข้าห้อง ZOOM ก่อนเวลาสอบ ๑๐ นาที)

/๓) เมื่อผู้สมัคร...

๓) เมื่อผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว ให้ Log out ออกจากระบบโดยทันที

จ) กำหนดวัน เวลา ทดสอบระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ให้ผู้สมัครเข้ารับการประเมินฯ ทดสอบการเข้าสู่ระบบ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สอบจริง ดังนี้

๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีกล้อง หูฟัง ลำโพง และให้ดาวโหลด Application Zoom Cloud Meeting ลงในอุปกรณ์เพื่อเตรียมการสอบ และตรวจสอบสัญญาณ Internet ให้มีความพร้อมใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดเวลาการสอบ

๒) คณะกรรมการคุมสอบ ดำเนินการชี้แจงขั้นตอน ข้อปฏิบัติในการสอบให้ผู้สมัครรับทราบ

๓) หากมีปัญหาการทดสอบระบบ ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ๐๘๖-๑๘๑๖๕๘๓, ๐๙๘-๙๑๐๗๗๒๕

ฉ) เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแต่ละหมวดวิธีการสอบต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และมีคะแนนรวมทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ หากผลคะแนนเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่ได้เลขที่ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ได้ลำดับที่สูงกว่า

ช) การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหา

การตัดสินใจและการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินครั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปิงปประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการวินิจฉัยให้ถือเป็นที่สุด

ข) ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก ชั้น ๒ (หลังเก่า) เว็บไซต์สำนักงานฯ www.opsmoac.go.th/tak โดยการขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างและไม่เกินวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางสาวจิตรา ราชแก้ว)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก